



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวน้ำผึ้ง วุฒิศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางอมรศรี เชียงใหม่แก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางอมรศรี เชียงไขแก้ว
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๓ เดือน (นับตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นระยะเวลา ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ค.๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๙๕๕๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางอมรศรี เชียงไขแก้ว

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาโดยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๒)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๕ ปี สถานภาพสมรสคู่ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม อาชีพรับจ้าง มาตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๕ น. ด้วยอาการแขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ๑ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลขณะรับประทานอาหารเช้าแรกที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง สัญญาณชีพแรกเริ่ม ความดันโลหิต ๑๘๐/๑๒๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖ องศาเซลเซียส วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้วได้ร้อยละ ๙๘ (ค่าปกติมากกว่าร้อยละ ๙๕) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วได้ ๑๓๘ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประเมินอาการทางระบบประสาท(Glasgow coma Scale) ได้ ๑๕ คะแนน รูม่านตาขยาย ๓ มิลลิเมตรเท่ากัน ทั้งสองข้างมีปฏิกิริยาต่อแสงปกติ กำลังแขนและขาข้างซ้ายระดับ ๕ ส่วนข้างขวาให้ระดับ ๐ ทั้งแขนและขา แพทย์ให้การรักษาโดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น ๐.๙ % NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำในอัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เจาะเลือดส่งตรวจโลหิตวิทยา ตรวจการทำงานของไต ตรวจระดับน้ำตาล ตรวจเกลือแร่ ตรวจการแข็งตัวของเลือด ส่งเอกซเรย์ปอดและส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน รายงานแพทย์ที่ปรึกษาอายุรกรรมให้การรักษาโดยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำและรับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ก่อนการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี วัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ๑๕๙/๑๒๑ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือดจากปลายนิ้วได้ร้อยละ ๙๙ ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ๖ วัน และนัดมาตรวจอีกครั้งในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ จากการติดตามและประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยเป็นเวลา ๖ วัน และเยี่ยมจำนวน ๓ ครั้ง พบว่า ปัญหาทั้งหมด ๕ ข้อ ได้รับการแก้ไข

ทั้งหมด พร้อมทั้งให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด การมาตรวจตามนัด ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย รักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว ลดความรุนแรงของโรค

๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ อาการแสดง การดำเนินของโรค

และวิธีการรักษาพยาบาล

๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่บ้าน และรับทราบช่องทางการใช้บริการทางสุขภาพเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ

๔. เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในด้านการรักษาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

๓. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดอัตราความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น

เป้าหมาย

ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและลดอัตราความรุนแรงของโรค

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิต เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เสียเวลาในการอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น เสียงบประมาณในการดูแลรักษา พิกัด เป็นต้น

๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถเผชิญกับภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ